



ประกาศคณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์

(กทอ.จังหวัดเพชรบูรณ์)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสา

ตามประกาศคณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ (กทอ.จังหวัดเพชรบูรณ์) เรื่อง การรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสำนักงานอัยการจังหวัด คຸ້ມครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาประจำสำนักงานอัยการ จังหวัดคຸ້ມครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาวณิชนน เครือหงษ์
๒	๐๒	นายณพลวรรณ พิพัฒน์จิรา
๓	๐๓	นางสาววรรณพร ทิพย์สังวาลย์
๔	๐๔	นางสาวลมินดา ชัยธาดาเจริญ

๒. วัน เวลา สถานที่

กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานอัยการจังหวัดคຸ້ມครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานอัยการจังหวัดคຸ້ມครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หน้าเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สำนักงานอัยการจังหวัดคຸ້ມครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่ถูกสมัครได้รับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทนายความอาสา ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร คณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัด
เพชรบูรณ์ (กทอ.จังหวัดเพชรบูรณ์) ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่า
ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก) มีสิทธิเลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุภกร สุกร์สังวาลย์)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๖
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์